



ฉบับที่ 12/2555

เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม 2555

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2555 ขยายตัวดี โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออก รวมถึงรายได้เกษตรกร และภาวะการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดี ประกอบกับภาวะการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว และคาดว่าจะยังคงเป็นแรงส่งต่อไป อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการย้ายการผลิตเครื่องตีกลับคืนไปภาคกลางซึ่งปีที่แล้วประสบอุทกภัย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวสูง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มาตรการสนับสนุนของรัฐ ภาวะการเงินผ่อนคลายมากขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการช่วยกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะยานยนต์ **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 15.8 ที่สำคัญได้แก่ ยอดขายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง การนำเข้าเครื่องจักร และรถยนต์เชิงพาณิชย์ หนึ่งในเดือนนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือมีมูลค่า 749.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ด้าน**การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด**มีจำนวน 22,823.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63.8 จากการประกาศใช้งบประมาณเร็วกว่าปีก่อนเป็นสำคัญ

การส่งออกมีมูลค่า 387.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 25.2 โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านชายแดนยังขยายตัวสูง ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวดี การส่งออกไปตลาดยุโรปขยายตัว จากการส่งออกเครื่องประดับไปตลาดเบลเยียมเพิ่มขึ้น ผลจากการย้ายฐานการผลิตมาจากต่างประเทศ ประกอบกับการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเยอรมันเพิ่มขึ้น ด้าน**การนำเข้า**มีมูลค่า 137.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ตามสินค้าวัตถุดิบชั้นกลาง เช่น เลนส์ยังไม่ได้ประกอบเพชรยังไม่เจียระไน ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทผักและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ภาคการผลิตขยายตัวดี โดย **รายได้ของเกษตรกร**เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จาก**ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร**เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ตามผลผลิตข้าวนาปีเป็นสำคัญ เนื่องจากมาตรการรับจำนำจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการผลิต และไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเช่นปีก่อน และการผลิตปศุสัตว์ยังออกสู่ตลาดมากกว่าการบริโภค ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร**สูงขึ้นร้อยละ 3.5 โดยราคาข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี **การท่องเที่ยว**ขยายตัว ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราการเข้าพักปรับสูงขึ้น และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับ **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 โดยการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นจากสินค้าเกษตรแปรรูปตามความต้องการของตลาดเอเชีย ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากการโอนสายการผลิตมาจากโรงงานในเครือที่จีนและญี่ปุ่น และการผลิตเครื่องนุ่งห่มส่งไปตลาดญี่ปุ่น วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปยังคงส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าหลายประเภทลดลง อาทิ เลนส์กล้องถ่ายรูป เซรามิก เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ ส่วนการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศลดลง เนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มซึ่งย้ายการผลิตมาจากภาคกลางที่ประสบอุทกภัยได้ทยอยย้ายกลับไปผลิตที่ภาคกลางแล้ว

เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ 2.54 เนื่องจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฐานต่ำในปีก่อนจากการยกเว้นจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าผันแปรปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาผักและผลไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจ **อัตราว่างงาน** ในเดือนกันยายน 2555 อยู่ในระดับต่ำสะท้อนจาก **จำนวนผู้ประกันสังคม** ในเดือนตุลาคม 2555 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 มียอดคงค้าง 454,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 ต่อเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้า ตามความต้องการทุนเพื่อใช้หมุนเวียนของภาคธุรกิจและเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ด้าน **เงินฝาก** มีจำนวน 529,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.4 จากการแข่งขันระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าตัวแลกเงินครบกำหนด เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อ สำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 85.8 ลดลงจากร้อยละ 86.8 เดือนก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของเงินฝากสูงกว่าสินเชื่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
4 ธันวาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
โทร. 0-5393-1162
e-mail : Thaveesc@bot.or.th